

Sở Giáo dục tiểu bang Alabama

Dịch vụ giáo dục đặc biệt KHIẾU NẠI THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH

(Mẫu đơn)



Yêu cầu điều trần theo đúng quy định đã ký của quý vị phải cáo buộc một hành vi vi phạm xảy ra không quá **hai (2) năm** trước ngày nhận được đơn khiếu nại theo đúng quy định.

1. Việc sử dụng mẫu đơn này là tùy chọn.
2. Bên nộp đơn yêu cầu điều trần theo đúng quy định phải gửi một bản sao đơn khiếu nại theo đúng quy định đến giám đốc của khu học chánh/cơ quan chính phủ đang quản lý trẻ cùng thời điểm nộp đơn khiếu nại theo đúng quy định lên Sở Giáo dục tiểu bang Alabama.
3. Khu học chánh/cơ quan chính phủ phải cung cấp một bản sao Quyền Giáo dục đặc biệt nếu đây là đơn khiếu nại theo quy định đầu tiên do phụ huynh đệ trình trong năm học.
4. Tất cả thông tin yêu cầu được xác định bằng dấu "*" là thông tin bắt buộc để khiếu nại theo đúng quy định được coi là hoàn chỉnh.

YÊU CẦU ĐIỀU TRẦN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH

Các bên:

*(Tên của Cha mẹ/Người giám hộ yêu cầu điều trần, trừ khi trẻ trên 19 tuổi)

*(Tên của trẻ)

và

*(Khu học chánh/Cơ quan chính phủ)

Phải bao gồm thông tin này:

*Tên trường trẻ đang theo học
*Địa chỉ nhà của trẻ
*Thành phố, Tiểu bang & Mã Zip
*Trong trường hợp trẻ hoặc thanh thiếu niên vô gia cư (theo định nghĩa của <i>Đạo luật Hỗ trợ Người vô gia cư McKinney-Vento</i> (42 USC 11434a(2)), thông tin liên lạc có sẵn của đứa trẻ thay vì địa chỉ và tên trường học mà trẻ đang theo học.

Ngày sinh của trẻ:

--

Vấn đề hoặc Khiếu nại 2 (Tùy chọn)

Vấn đề hoặc Khiếu nại 3 (Tùy chọn)

- Luật liên bang yêu cầu quý vị cung cấp (các) giải pháp trong phạm vi hiểu biết của quý vị cho các vấn đề được mô tả ở trên.

Đính kèm các trang bổ sung nếu cần thiết.

***(Các) giải pháp cho (các) vấn đề hoặc khiếu nại:**

(Đề xuất giải pháp cho (các) vấn đề hoặc khiếu nại trong phạm vi hiểu biết và có sẵn tại thời điểm nộp đơn khiếu nại theo đúng quy định)

Thông tin liên hệ dành cho Cha mẹ/Người giám hộ hoặc Học sinh yêu cầu Điều trần theo đúng quy định:

Tên
Địa chỉ khu phố
Thành phố, Tiểu bang, & Mã Zip
Số điện thoại
Địa chỉ Email

Chữ ký

Ngày

(Cung cấp bản sao đơn khiếu nại theo đúng quy định cho giám đốc khu học chánh/cơ quan chính phủ đang quản lý trẻ cùng thời điểm nộp đơn khiếu nại theo đúng quy định lên Sở Giáo dục tiểu bang Alabama.)

Hòa giải

Hòa giải là một lựa chọn có sẵn để giải quyết các vấn đề được xác định trong tranh chấp và có thể là cách nhanh hơn và trực tiếp hơn để giải quyết các vấn đề liên quan đến một học sinh cụ thể.

Cha mẹ và khu học chánh/cơ quan chính phủ phải tự nguyện đồng ý tham gia hòa giải.

Tôi quan tâm đến việc hòa giải như một phương pháp giải quyết tranh chấp thay thế để giải quyết khiếu nại theo đúng quy định.

IDEA không yêu cầu hòa giải và không thể sử dụng hòa giải để từ chối hoặc trì hoãn quyền của cha mẹ đối với phiên điều trần theo đúng quy định hoặc các biện pháp bảo vệ theo đúng quy định khác.

Gửi tới:

dph@alsde.edu

hoặc

SES DPH

**Dịch vụ giáo dục đặc biệt
Sở Giáo dục tiểu bang Alabama**

P.O. Box 30201

Montgomery, AL 36130

334-694-4782